



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร๐-๒๖๕๓-๔๔๓๕

ที่ กษ ๐๖๐๒/ ก ๔๖๓๗

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน คณะกรรมการประเมินฯ

ด้วย อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ มีมติให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขอรับการประเมินบุคคลและผลงาน ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการของกรมปศุสัตว์ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ ๑๖๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินบุคคลและผลงานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของกรมปศุสัตว์ เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้องเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด กรมปศุสัตว์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น จึงขอเชิญคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน ตามที่ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ กำหนด เพื่อให้การประเมินผลงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกคณะทุกสายงาน ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting ID : 999 608 0002 Passcode : 234202 รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม OR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม



<https://bit.ly/3EIqwiC>